
 

Fundargerð stjórn ÍSS 2022 - 2023 

 
Fundarstjóri:      Svava Hróðný Jónsdóttir Fundur nr:     14         

Fundarritari:       Þóra Sigríður Staðsetning:      Fjarfundur 

Mætt: 

Svava Hróðný Jónsdóttir (SHJ) 

Ingibjörg Pálsdóttir (IP) 

Þóra Sigríður Torfadóttir (ÞST) 

Hulda Líf Harðardóttir (HLH) 

Hörður Sigurðsson (HS) 

Kristel Björk Þórisdóttir (KBÞ) 

 

Framkvæmdastjóri

  

Aðrir:         

TEAMS 

x 

x 

x 

x 

☐ 

x 

 

☐ 

 

 

Fjarverandi 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

 

 

Dags : 12/04/23 

Frá :     18:30 

Næsti fundur: 

 

      

 

Fundarefni 

1.  Samþykkt fundargerð síðasta fundar  
samþykkt 

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

2. Tækninefnd - Dómarnámskeið 2023 
- fylgiskjöl 

a. Farið yfir tillögur frá tækninefnd um námskeið og skipulag þeirra. 
Vinnureglurnar ættu síðan að fara til laganefndar og fari undir reglugerðir.  

b. Skrifstofa fer í undirbúningsvinnu fyrir námskeið í haust og staðfesti aðila 
og dagsetningar.  
 
Umsjónarmaður:      

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

3. Ársreikningur 2022 
- fylgiskjöl 
Formaður fer yfir árseikniginn, og hverjir voru stærstu kostnaðarliðir ársins.  

Umsjónarmaður:        

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

4. Fjárhagsáætlun 2023 
- fylgiskjöl 

Farið yfir fjárhagsáætlun, áréttað að afrekstyrkurinn á þessu ári verður lægri en 
síðast.  
Umsjónarmaður:         

☐ Lokið  ☐ Ólokið 



5. Lagabreytingatillögur stjórnar ÍSS 
ekki komið, það mun berast í tölvupósti. 
 

6. Skýrsla stjórnar  
- fylgiskjöl 
Formaður sendir fullkláraða skýrslu stjórnar til að fara yfir fyrir þingið. 
Umsjónarmaður:    

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

7. Heiðursverðlaun ÍSS 2023 
Stjórn samþykkir að veita Sólveigu Dröfn Andrésdóttir, Huldu Líf Harðardóttur og 
Maríu Fortescue silfurmerki ÍSS.  
Umsjónarmaður:    

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

8. Önnur Mál 

a. Kannað með stöðuna þegar María Fortescue tók við sem 
framkvæmdarstjóri gangvart framboði. Ingibjörg Pálsdóttir sinnir starfi 
varaformans fram að skautaþingi, þá verður kosið aðalmann í stað Maríu.  

b. Umræða skapast um lokun á skautahöllinni í Egilshöll og er skrifstofa ÍSS 
búið að stanada í miklum viðræðum við ÍBR og fleiri aðila vegna þessa. 

c. Umræða frá fyrri fundi um kostnað á milli Bryggjan Brugghús og Café Easy 
og er hagstæðar að leiga aðstöðu hjá Bryggjan Brugghús að þessu sinni.  

d. Skrifstofa sendir út tilkynningu um skautaþing þann 13.apríl. Fundarboð 
verður að berast 4 vikum fyrir þing. Verður þingið 13.maí á Bryggjunni 
Brugghús.  

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

 

 


